

Giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" ở Kiến Xương

Từ ngày 1/11/2019, huyện Kiến Xương đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án "5 tại chỗ". Quy trình và các bước triển khai đúng quy định đã mang lại nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Trước đây, khi tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, công chức nhận hồ sơ, chuyển về các phòng, ban liên quan để thẩm định, phê duyệt, đóng dấu... sau đó tổ chức, cá nhân lại đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để nhận kết quả thì nay tất cả các khâu sẽ được thực hiện ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Sau 1 năm thực hiện đã có hàng nghìn TTHC, hồ sơ của tổ chức, cá nhân được giải quyết, giảm tải đa phần hà, thời gian, chi phí cho người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Ông Phùng Vũ Nam, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho biết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hiện đã đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kiến Xương đã chấm điểm, đánh giá đối với từng cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã thực hiện cải cách TTHC và từng phòng, ban, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương.

hành chính không chỉ rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho nhân dân đến giải quyết TTHC bảo đảm đạt 80% theo tiêu chí của tỉnh mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Anh Ngô Huy Châu, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp

nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương cho biết: Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, bảo đảm giải quyết thủ tục được thông suốt, nhanh gọn, tôi luôn có mặt 100% thời gian trong giờ hành chính, đồng thời tích cực nghiên cứu các văn bản quản

lý nhà nước bảo đảm đem lại sự hài lòng nhất cho người dân. Việc giải quyết TTHC được bảo đảm đúng luật, đúng quy trình, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu hướng đến nên được người dân đánh giá cao. Anh Phạm Thanh Bằng, xã Vũ Quý cho biết: Ấn tượng nhất khi

đi làm TTHC là thái độ phục vụ của cán bộ rất nhiệt tình, chu đáo khiến người dân cảm thấy yên tâm và quý mến cán bộ hơn khi đến với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở huyện. Bà Bùi Thị Thủy, xã Quang Trung bộc bạch: Tôi thường xuyên đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện làm các thủ tục như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nhưng đều được giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nên tôi luôn cảm thấy thoải mái và hài lòng.

Theo ông Phùng Vũ Nam, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay còn nhiều TTHC giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" chưa đạt được như kỳ vọng bởi tần suất giao dịch còn thấp. Có một số TTHC tần suất giao dịch nhiều nhưng lại không thực hiện được theo phương án "5 tại chỗ", điển hình như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định của tỉnh vẫn phải bố trí cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện gây lãng phí nguồn nhân lực, nhất là trong tình trạng thiếu biên chế ở các phòng, ban như hiện nay. Vì vậy, Kiến Xương mong muốn tỉnh nghiên cứu và sớm có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Hiện tại, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương đang phối hợp với Huyện đoàn hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, tiến tới thực hiện các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

THU THỦY

Đại hội đại biểu Hội họ Trần Việt Nam thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội họ Trần Việt Nam thành phố Thái Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 năm qua, phát huy truyền thống của dòng họ, Hội họ Trần Việt Nam thành phố Thái Bình luôn quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt công tác tình nghĩa, khuyến học, khuyến tài. Hội đã khen thưởng 271 học sinh giỏi với tổng số tiền hơn 23,5 triệu đồng; vinh danh 125 gia đình có con học tập khá, giỏi và 25 học sinh vượt khó hiếu học. Công tác phát triển hội viên, xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức hội với cấp ủy, chính quyền địa phương luôn được quan tâm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội họ Trần Việt Nam thành phố Thái Bình tiếp tục đoàn kết, vận động hội viên thi đua phát triển kinh tế, tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài; giúp đỡ, động viên những hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN DAT

Hội thao công nhân viên chức lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp vừa tổ chức khai mạc hội thao công nhân viên chức lao động năm 2020 chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2020).

Hội thao năm nay có sự tham gia của 190 vận động viên đến từ 15 đơn vị trực thuộc ngành. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 11 nội dung thi đấu thuộc 4 môn thi: kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng. Với sự tập luyện, chuẩn bị chu đáo, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu thể thao kịch tính và hấp dẫn. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải cho các đoàn và các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

NGUYỄN CƯỜNG

ỦY BAN MTTQ THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG Tổ chức giải bóng chuyền hơi

Ủy ban MTTQ thị trấn Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Nha khoa Đông Hưng tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Tham dự giải có 7 đội bóng chuyền hơi đến từ các câu lạc bộ bóng chuyền 5 từ dân phố và Công đoàn cơ sở thị trấn. Các đội thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội có thành tích thi đấu cao.

THU HIỀN

Ngày hội tuyển dụng của ThaiBinh Seed

Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed vừa tổ chức ngày hội tuyển dụng của khách sạn Selegend Hotel.



Phòng vấn các ứng viên tham gia tuyển dụng.

Selegend Hotel 4 sao tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại Thái Bình thuộc ThaiBinh Seed. Khách sạn mong muốn tìm kiếm nhân sự tiềm năng nhiệt huyết và kinh nghiệm với nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Trong thời gian 1 ngày đã có gần 200 ứng viên đến Selegend Hotel tham gia tuyển dụng vào 93 vị trí làm việc. Đây là cơ hội để người lao động trực tiếp cận thị trường lao động và việc làm với nhiều vị trí tuyển dụng. Đồng thời, người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp theo đúng chuyên ngành được đào tạo, nguyện vọng của bản thân với một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

MAI THỨ

ĐÔNG HƯNG Phát triển BHYT hộ gia đình



Khám chữa bệnh cho người dân xã Phú Lương (Đông Hưng).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia BHYT. Ngay từ đầu năm, BHXH huyện Đông Hưng đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành văn bản giao chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình cho các xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo các phòng,

ban của huyện, UBND các xã, thị trấn có các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao. Ông Đỗ Hải Đăng, Phó Giám đốc BHXH huyện Đông Hưng cho biết: Đối với huyện Đông Hưng, biện pháp quan trọng nhất là tuyên truyền, trong đó hình thức

tuyên truyền hiệu quả nhất là các cán bộ hội LHPN các xã, thị trấn đến trực tiếp nhà người dân để tuyên truyền, phổ biến các chính sách về BHXH, BHYT, đặc biệt là BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, BHXH huyện cũng phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại tại từng thôn, tổ dân phố; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động trên tất cả các trục đường trên địa bàn huyện.

Hiện nay, huyện Đông Hưng có 2 hệ thống đại lý thu BHYT gồm: đại lý bưu điện và đại lý thu tại xã, thị trấn với tổng số 90 nhân viên. Công tác rà soát, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT được tích cực triển khai, đi vào nề nếp. Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện đã phối hợp với hội LHPN các xã, thị trấn và Bưu điện huyện tổ chức được 30 buổi đối thoại, tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho trên 1.500 lượt người tham

dự. Thông qua đó, những băn khoăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia và hưởng quyền lợi BHYT được tháo gỡ kịp thời, nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên, góp phần phát triển mở rộng đối tượng tham gia.

Thời gian tới, BHXH huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHYT, cũng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các đại lý thu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình. Duy trì giao ban hàng tháng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền cho chủ tịch hội LHPN các xã, thị trấn. Phối hợp với ngành Y tế huyện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, phục vụ tốt hơn đối tượng tham gia. Đối với phương thức hoạt động của hệ thống đại lý thu theo hướng phục vụ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm cấp thẻ BHYT và giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia.

THU HOÀI

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách trong hệ thống tổ chức Công an nhân dân, những năm qua, lực lượng công an xã bán chuyên trách tỉnh Thái Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực sự là "cánh tay" nối dài của Công an tỉnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh (Tiền Hải), anh Nguyễn Văn Tuyển đã có thời gian dài đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã. Anh Tuyển chia sẻ: Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tôi đã chỉ đạo và cùng Công an xã chủ động, thực tiếp thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. 5 năm 2015 - 2020, Công an xã An Ninh đã giải quyết 35 vụ việc thuộc thẩm quyền, bắt giữ 25 đối tượng phạm tội, 2 giờ tuồng

có quyết định truy nã; đồng thời, tích cực tham gia phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhiều vụ việc cũng như vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, giáo dục hàng chục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, trong đó nhiều trường hợp tiến bộ, sớm hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã, tôi đã tham mưu với địa phương xây dựng 6 mô hình tự quản ở cơ sở. Đến nay các mô hình đều hoạt động hiệu quả.

Thực tế đã chứng minh, công an xã bán chuyên trách là lực lượng trực tiếp gần dân, quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nắm và giải quyết tình hình ANTT nhanh nhất tại cộng đồng dân cư. Làm tốt công tác phòng ngừa, trực tiếp giải quyết từ 70 - 80% số vụ việc xảy ra theo đúng thẩm quyền; đồng thời, phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm pháp qua tang và các vụ việc liên quan đến hoạt động

tôn giáo trái phép, đến bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chính sách an sinh xã hội... Chỉ tính riêng từ khi thực hiện Pháp lệnh Công an xã, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã nắm được gần 16.000 tin có liên quan đến ANTT, trong đó gần 9.000 tin có giá trị, giúp lực lượng công an cấp trên nhanh chóng điều tra, khám phá, ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm, không để các vụ việc phát sinh, trở thành "điểm nóng". Ngoài ra, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã tiếp nhận, phân loại và xử lý hơn 25.000 vụ việc, tỷ lệ vụ việc được giải quyết đạt gần 80% theo thẩm quyền, chuyển lên công an cấp trên giải quyết hơn 7.600 vụ việc; đồng thời đã phát hiện, ngăn chặn trên 3.400 vụ phạm pháp hình sự và phối hợp điều tra, khám phá gần 5.400 vụ, bắt giữ hơn 6.400 đối tượng.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh

nhấn mạnh: Vượt qua mọi khó khăn, vất vả, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT, vận động quần chúng tham gia bảo vệ an

ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt nhiều kết quả quan trọng, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin yêu. Lực lượng công an xã bán chuyên trách đã trực tiếp xây dựng và phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội

xây dựng hàng trăm mô hình tự quản bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh như các mô hình: "Tổ tự quản ANTT thôn, khu phố", "Quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng", "Xứ họ đạo không ma túy và tệ nạn xã hội", "Làng chài bình yên"... góp phần nâng cao ý thức tự

phòng, tự quản, tự bảo vệ trong nhân dân, hạn chế phát sinh các loại tội phạm. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở đã trở thành điểm sáng, được nhân rộng ở nhiều nơi.

Có thể khẳng định, dù trong giai đoạn lịch sử nào, lực lượng công an bán chuyên trách cũng khẳng định dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, thực sự là "cánh tay" nối dài của lực lượng Công an nhân dân đến từng cơ sở, từng địa bàn. Trước yêu cầu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm chế, kéo giảm sự gia tăng của tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; đồng thời, thực hiện chủ trương của trung ương về xây dựng lực lượng công an cấp xã chính quy, đến nay Công an tỉnh đã hoàn thành việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 100% xã trên địa bàn tỉnh; cùng với đó, phối hợp với các địa phương sắp xếp, bố trí công việc mới, giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã bán chuyên trách đối dư bảo đảm hợp lý, hiệu quả.

TÁT DAT



Lực lượng công an, dân quân xã Thụy Xuân (Thái Thụy) phối hợp với Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền tuần tra bảo vệ rừng ngập mặn.